



คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ <https://phitsanulok.web.cpd.go.th/>

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ <https://phitsanulok.web.cpd.go.th/> (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ <https://phitsanulok.web.cpd.go.th/> เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

### ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร กฎหมายว่าด้วยจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

### วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวตนบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์

๒. เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น

๓. เพื่อความจำเป็นในการติดต่อประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานดิจิทัลและงานสหกรณ์

๔. เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเก็บรวบรวมและใช้

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อวัตถุประสงค์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

๑. แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรายการข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม	รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านแบบฟอร์มที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกกำหนด	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านแบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ <a href="https://phitsanulok.web.cpd.go.th/">https://phitsanulok.web.cpd.go.th/</a>	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมชมหรือการใช้บริการในส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ <a href="https://phitsanulok.web.cpd.go.th/">https://phitsanulok.web.cpd.go.th/</a>	ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie Data) และ IP Address

๒. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์การใช้ข้อมูล	รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนบุคคลสำหรับการบริหารเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ <a href="https://phitsanulok.web.cpd.go.th/">https://phitsanulok.web.cpd.go.th/</a>	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ <a href="https://phitsanulok.web.cpd.go.th/">https://phitsanulok.web.cpd.go.th/</a> เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชม สำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ <a href="https://phitsanulok.web.cpd.go.th/">https://phitsanulok.web.cpd.go.th/</a>	ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie Data) และ IP Address

## คุกกี้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ (คุกกี้ หมายถึง ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าทีเข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org)) รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ <https://phitsanulok.web.cpd.go.th/> และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบนอุปกรณ์ของท่าน ตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ <https://phitsanulok.web.cpd.go.th/> ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกให้ตรงกับความ ต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

### สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเก็บรวบรวมโดยไม่ได้ยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๒. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๓. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

๔. สิทธิในการขอให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

๔.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๔.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่านประสงค์ให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

๔.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๕. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น)

๖. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป

๗. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ในกรณีที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

### **ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคัดค้านความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

## การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) ใช้งานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่นการมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

## การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัว หรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน โดยถือว่าการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมีมาตรการรักษา ความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ไม่ว่า เพื่อให้การให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจะ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตาม ที่กฎหมาย กำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ เสมอ

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกขอให้ออกข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมี บุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่าน หรือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security Policy) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

### **การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุญาตหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอมาที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หรืออีเมล cpd\_pdpa@cpd.go.th

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุญาตหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการ จัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือใน กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

### **ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านได้ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

### **การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว**

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้อย่างที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ <https://phitsanulok.web.cpd.go.th/> อย่างไรก็ดี สำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกขอแนะนำให้คุณโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลง ในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้ มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

### การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๒๖๓ หมู่ ๘ ถนน พิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โทรศัพท์. ๐ ๕๕๙๘ ๓๕๖๗ โทรสาร. ๐ ๕๕๙๘ ๓๕๘๕ E-mail. cpd\_phisnulok@cpd.go.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๒๖๓ หมู่ ๘ ถนน พิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โทรศัพท์. ๐ ๕๕๙๘ ๓๕๖๗ โทรสาร. ๐ ๕๕๙๘ ๓๕๘๕ E-mail. cpd\_phisnulok@cpd.go.th